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Nd. 522. Nefndarálit
um  frum v arp  til fjárlaga fyrir  á r in  1920 og 1921.

F rá  fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir nú  s tarfað að þessu f rum varp i frá þ ingbyrjun , og er það 
orð inn  a ll langur tími. Hefir h ú n  hald ið  41 fund um  það  og f já rauka lagafrum - 
varpið  fyrir 1918 og 1919; hafa fund irn ir  að ja fnað i staðið yfir í fullar 2 k luk ku-  
s tundir. F y rs t  og frem st a thugaði nefndin  f rum varp ið  sjálft, eða r je ttara sagt 
g ja ldabálk  þess, og n o k k u r  skjöl, þ au  er þ a r  að lú ta  og s t jó rnarráð ið  ljet henni í 
tje. E n  au k  þess hefu r  h ú n  a th ug að  og tekið til y f irvegunar öll þ au  skjöl og 
erindi, er varða  g ja ldabálk  f rum v arp s ins  og Alþingi hafa  boris t f ram  að 19. þ. m. 
frá landsstjórn , þ ing m ö nn um  og öð rum . E n n  f rem ur hefir nefndin  varið  m ik lum  
tim a og v innu  til þess að afla sjer þekkingar  og skýringa á ý m su m  a tr iðum  hjá 
s tjórninni,  s jerfræðingum  og öð rum , er sjerstaklega þó ttu  fróðir þ a r  að lú tandi,  og 
þ á  e inkum  bjá  þeim s ta rfsm ön nu m  ríkisins, er tillögur gera til un d irbún ings  fjár- 
lagafrum varpsins. Auk þess hefir nefndin  orðið að veita áhey rn  fólki, er erindi 
vildi flytja fyrir  sig eða að ra ,  e instaka m enn  eða stofnanir. Hefir alt þetta, eins og 
vænta  m á, eytt t im a  frá nefndinni og auk ið  s tarf hennar .

Þ að  þykir  ekki hlýða, að fjárveit inganefndir  beggja deilda gangi sa m a n  í 
sam vinnunefnd , og svo hefir ekki he ldu r  verið nú. E n  þ rá t t  fyrir  það hefir þó 
þessi nefnd gert sitt til, að efri de ildar nefndin gæti unnið  jö fn u m  h ö n d u m  að 
frum varp inu . Höfum  vjer sent sys turnefnd vorri a llar  á ly k tan ir  ja fnó ðu m  og 
gerðar hafa  verið. Hefir h ú n  því ætið getað fært sjer s ta rf  vort í ny t og starfað 
ja fnh liða  oss. Þetta  er að vísu ekkert nýlt, því að þan n ig  v a r  þ að  einnig á sið- 
asta  fjárlagaþingi. E n  að gefnu tilefni þyk ir  oss r je ttara  að tak a  þetta fram. F jár-  
veitinganefndin þykist því n ú  sem fyr bafa gert alt, sem í h e n n a r  valdi s tendur, 
til að flýta fyrir f já rlögunum  i gegnum  þingið, og leyfir sjer því að væ nta  þess, 
að h in  bá t tv ir ta  systurnefnd  í efri deild sýni þessari nefnd og neðri deild í þetta 
s inn  sanngirn i  i d ó m u m  sínum .

Þ að  m u n  óhæ tt  að fullyrða, að fjárveitinganefndin hafi s ja ldan verið i 
meiri van da  s tödd við u p p h a f  starfa s inna he ldu r  en nú  í þ ingbyrjun . Var þá 
fyrst það  að a thuga , að ým su m  virt is t  i fljótu bragði mikil nauðsyn  bera  til 
þ ess  að einskorða gjöldin við Jek ju rnar  og líta á það  eitt, að ekki yrði tekjuhalli 
til m una . E ins  og sk a t tam á lu m  vorum  og tekjum  landssjóðs er nú  kom ið, m und i 
of mikil fastheldni við þessa stefnu hafa leitt til þess, að afturför hefði orðið i 
öllum verklegum f ra m kv æ m du m . E n  n ú  er þess að gæta, að m arg a r  og m ik lar  
f ram kvæ m dir  hafa tafist og orðið að biða vegna ófriðarins, svo að nú  kallar 
m eira að til f ram kv æ m da  en no k k ru  sinni áður, fyrst og fremst a f  þessari ástæðu, 
sem nú  er nefnd, og svo af hinu , að nýfengið fullveldi ö rv a r  f ram kv æ m da-  og 
f ram faraþrána  h já  þjóðinni. Þess m á  einnig geta b jer  um  leið, að fullveldi vort 
Ieggur oss ý m sa r  ný ja r  sk y ld u r  og g ja ldabyrðar  á herðar ,  sem  vjer ekki áðu r



þektutn, og sum ir  ef til vill hafa  ekki gert ráð  fyrir. Nefndinni er það Ijóst, að 
ky rs taða  eða a f tu rha ld  í f ram kv æ m du m  af  há lfu  r ikissjóðs veldur ky rs töðu  í 
a tv innuvegum  vorum  og heftir nauðsyn lega  f ra m þ ró u n  þeirra . T e lu r  h ú n  því, að 
n ú  beri frem ur að líta á, hverja r  f ra m kv æ m dir  sjeu nauðsynlegar,  og geti orðið í 
n án u s tu  fram tíð, a tv innuvegunum  til h ag n að a r  beinlínis eða óbeinlínis, he ldu r  en 
hitt, hv o r t  hæ gt sje í svip, m eðan  sk a t tam á lu n u m  er ekki be tu r  fyrir kom ið, að 
ná svo m ik lum  tek jum  í ríkissjóð, að þæ r h rök kv i  fyrir  g jö ldunum . — Af þessum  
ástæ ðum  meðal an n a rs  vill nefndin láta gera ý m sa r  f ram kv æ m dir  fyrir  lánsfje, 
til þess að gjöldin fyrir s tó rf ram kv æ m dir  dreifíst á fleiri f járhagstím abil , enda 
geta s u m a r  s líkar  f ram kv æ m dir  verið þannig , að þ æ r  gefi s trax  be inan  arð  af 
sjer í rikissjóð, au k  h ins óbeina h ag n að a r  fyrir þ jóð ina ; m á þ a r  til nefna s ím ana .

Nefndin leyfir sjer n ú  að bera  fram  a l lm arg a r  breytingartil lögur á sjer- 
s tökum  þingskjö lum , og skal farið u m  þæ r  n o k k ru m  orðum , og þó tekið fram  
um  fyrstu breytingartillöguna, að h ú n  m ið a r  e inungis til þess að færa til betra  
m áls.

10. gr.
í  brjefi hagstofustjó rans til s t jó rnarráðs ins  te lur  h a n n  ekki gerlegt að 

áætla pappír ,  p ren tun  o. fl. m in n a  en 8000 kr. á ári, ekki sist þ a r  eð gera m á  
ráð  fyrir, að hagstofan auki frem ur skýrs luú tgáfur  sínar. Nefndin fellst á  þessar 
röksem dir  hagstofustjórans, enda  er það  og hefir yfirleitt verið stefna h e n n a r  að 
reyna að hafa áæ t lu n a ru p p h æ ð ir  sem næ st sann i,  og leggur þvi til, að þessum  lið 
sje breylt. E n  í þeirri von, að dýrtíð in  verði e i t thvað m inn i árið  1921, æ tlar  h ú n  
þvi ári lægri upphæ ð.

F járve it inguna  til p re n tu n a r  eyðublaða hag s to fun nar  vill nefndin h æ k k a  
fyrra árið  a f  þeirri ástæðu, að það  á r  bæ tast  við eyðublöð u n d i r  m an n ta l  það, 
er fram  á að fara 1. des. 1920.

Aðstoðar- og skrifs tofukostnað í hagsto funni á li tu r  nefndin að verði að 
b æ k k a  siðara  árið, e inkum  af  þeirri ástæðu, að bagstofustjó rinn gerir ráð  fyrir, 
að þu rfa  m un i talsvert meiri aðstoð árið 1921 vegna m annta ls ins , sem áð u r  er 
nefnt. — Það skal tekið fram, að þótt nefndin leggi til þessa r  h æ k k an ir  til 
hagstofunnar, þá  hefir h ú n  ekki sjeð sjer fært að tak a  fult tillit til óska hagstofu- 
stjórans, he ldu r  fer n o k k u rsk o n a r  meðalveg á milli þeirra  og tillagna s t jó rnar innar.

11. gr.
Nefndin vill m æ la með, að h æ k k u ð  sjeu laun  á skrifstofu bæ jarfógetans 

í Reykjavík um  1200 kr. á ári. Æ tlas t  h ú n  til, að þessari u p p h æ ð  verði varið  til 
að hæ kk a  laun  elsta skr ifarans, Ben. Þ. Gröndal. Þessi m á ð u r  hefir gegnt r i ta ra -  
störfum á þessari skrifstofu í samfleytt 12 ár, og í sfðastliðin 10 á r  hefir h a n n  
einn haft á hendi að ha lda  veðm álabókum  og g ru n n ask rá m  em bæ ttis ins  í reglu 
og afgreiðslu allra þinglestrarskjala . E r  s ta rf  þetta að dóm i bæjarfógeta »mjög 
van dasam t og áríðandi«. Sam fara  þessu hefir sk r ifa rinn  einnig haf t  ým s a u k a -  
s tö rf  á skrifstofunni. L aun  þau , sem h a n n  hefir haft á þessu tímabili, hafa  verið 
frá 900 til 1500 kr. á ári fram  að 1. júlf þ. á. E n  s iðan hefir h a n n  haft 150 kr. 
á m ánuði.  Nefndinni virðist ekki sæmilegt að lá ta  þen n an  m ann , sem er orðinn 
49 ára  að a ldri og hefir 6 b ö rn  fram  að færa, bú a  við slik sultarkjör, og ætlast 
þvi til, að h a n n  fái framvegis 3000 kr. á ári.



Lögreglustjórinn í Reykjavík fór fram  á það í h inu m  upphaflegu tillögum 
sínum  til s t jó rnarráðs ins  um  reks tra rsk os tn að  em bæ ttisins , að framvegis y rðu  3 
tollverðir i Reykjavík, í s tað  tveggja, sem nú  eru. E ins  og sjá m á  af  f rum varp -  
inu, vildi s tjó rn in  ekki s inna  þessu. N ú  nýlega skrifaði lögreglustjórinn stjó rnar-  
ráð in u  og skýrði frá þvi, að eftir því, sem nú  áhorfist, m u n i  ekki verða kom ist 
a f  með m in n a  en 4 tollverði. F æ r ir  h a n n  þ au  rök  fyrir m áli sínu, að s íðan 
ófriðnum  Ijetti og verslun  og sk ipagöngur u rðu  frjá lsar  hafi vö ru m óttaken dum  
Qölgað að m u n ,  og m u n i  þeir  verða enn  fleiri þegar fram  í sækir. E y k u r  þetta 
störfin við tolleftirlit og in nhe im tu . E n n  frem ur fjölgar nú  to llvörum , og eykst þá  
u m  leið þörfin á eftirliti og ran n só k n . Álítur lögreglustjóri, að það  m un i borga 
sig fyrir r ikissjóð að fjölga to llvörðum . Nefndinni þykir  líklegt, að lögreglusljóri 
hafi m ikið til síns m áls, og vill því að n o k k ru  leyti taka  ósk ir  h an s  til greina. 
Leggur h ú n  til, að 8000 kr. sjeu veittar á ári hverju  til þriggja to llvarða, og ætl- 
ast til, að lögreglustjórinn skifti þeirri up ph æ ð  sjálfur á milli m an n an n a ,  og þó 
sennilega m isjafn t eftir s tarfsa ldri og verðleikum , sem h a n n  m u n  hæ fas tu r  til að 
d æ m a  um .

E ins  og háttv . þ in g m ö n n u m  er þegar k u n n u g t  frá meðferð fjáraukalag- 
a n n a  fyrir  á r in  1918— 19, e ru  nú  leigðir 2 b á ta r  til Iandhelgigæslu u m  sildveiða- 
t im ann . Nefndin te lur  óhjákvæm ilegt, að svipað fyrirkom ulag  verði haft framvegis 
og að r íkið tak i þessa gæslu alveg í s ín ar  h en du r ,  án  þess að krefjast n o kk urs  
fram lags a n n a rs s tað a r  frá. Að öð ru m  kosti m u n d i  a n n að h v o r t  ekkert verða úr 
þessum  f ram kv æ m du m , eða þ æ r  þá  að eins kák . E n d a  m æ lir  litil sanngirn i með 
því, að h jeruð  þau , sem liggja að þvi svæði, er gæta þarf, leggi fram  n o kk ur t  
fje til gæ slunnar , þvi að venjulega m u n u  þ au  ekki öð ru m  frem ur hafa sjerstök 
no t a f  henni.

12 gr.
Um sty rk ina  til að vitja Iæknis skal þetta tekið f ram :
Á rnesh reppur  i S trandasýslu  hefir áðu r  notið s ty rks til að vitja læknis, 

en sá s ty rk u r  fjell n iðu r  þegar læ kn ir  kom  i h repp inn . N ú er Á rnesh reppur  aftur  
o rð inn  læknislaus, og þykir  nefndinni því rjett að tak a  s ty rk inn  upp  afiur, uns  
læ kn ir  fæst i h jeraðið.

Ö ræfingastyrk inn vill nefndin h æ k k a  lítið eitt vegna dý rt íða r  og erfiðleik- 
anna ,  er þeir  eiga við að bú a .  —  Þ á  leggur nefndin til, að þ re m u r  ný jum  styrkj- 
um  sje bæ tt  við, er ekki hafa  staðið í fjárlögum, og er þ á  fyrst s ty rk u r  til Gríms- 
eyinga, en u m  b a n n  er háttv . d e i ld a rm ön nu m  k u n n u g t  frá meðferð fjáraukalag- 
anna ,  og vísast til þess, er þá  v a r  um  h a n n  talað. — Við h ina  tvo s ty rk ina  gerir 
nefndin þessar  a th u g a se m d ir : S u ð u rey ra rh rep p sb ú a r  i Súgandafirði eiga yfir erfið- 
a n  fjallveg að sæ kja  til læ kn is ;  m u n  sú  leið nálega a ldrei no tu ð  i þvi skyni, held- 
u r  læknis leitað á  vjelbátum . E n  eins og öllum  er kunnug t,  e ru  slíkir f lutningar 
mjög dýrir, ekki sist nú  á t ím u m , og þy k ir  nefndinni þvi sann g ja rn t  að h laup a  
þ a rn a  ofurlítið u n d ir  bagga. — Skarðs- og K lofn ingsh reppabúar  í Dalasýslu eiga 
mjög langa leið til læ knis  síns, sem s itur  i B úðardal,  þó e inkum  þeir, er i Breiða- 
fjarðarey jum  búa .  Verða þeir  a n n a ð  tveggja að fara  afarlanga sjóleið, eða íy rs t 
stu tta  sjóferð og siðan langa Iandvegsferð. Virðist nefndinni því engu s íður  ástæða 
til að styrkja þessa hreppa  en ým sa aðra , er hafa  verið teknir  i fjárlögin. Þess



m á geta, að S u ð u rey ra rh rep p u r  fór f ram  á 500 kr. s ty rk  á ári, en D a la h re p p a rn ir  
1000 kr. á  ári.

K ostnaður  við s tarfræ kslu  R ö ntg ensáh a ldan na  varð  árið  1918 á 7. þús. 
kr., og læ kn ir  s to fn u n ar in n a r  te lur  engar l íku r  til, að h a n n  verði m inn i á næ stu  
á rum . Nefndinni þyk ir  þetta sennilegt, og vill þvi lagfæra þessa áæ tlu n a ru p p h æ ð , 
svo að h ú n  verði n æ r  sann i  en í s t jó rnarfrum varp in u .

í  he i lsuhæ linu  á Vífilsstöðum eru  venjulega a lt  að 90 s júklingar. Hver 
berk laveikissjúklingur þa r f  talsverða læ kn isum sjá , enda  m á  segja, að s ta r f  læknis- 
ins auk is t  nú  með ári hverju  vegna ný rra  læ kningaaðferða, svo sem Ijóslækninga
o. fl. Þ að  virðist því alveg óverjandi að hafa  að eins einn lækni i svona s tóru  
hæli, og m á  geta þess, að á s líkum  hæ ium  erlendis, er hafa  ja fn m arg a  sjúklinga, 
m u n d u  vera að m insta  kosti 3 læ knar. Nefndin vill því leggja til, að fje sje veitt 
til að lau na  fastan aðstoðarlæ kni, og virðist ekki mega ætla h o n u m  m inn i laun  
en 2000 kr. á ári, au k  ókeypis fæðis og húsnæ ðis . Lítt hugsand i,  að hæ fu r  m að- 
u r  fengist fyrir  m inna.

F járve it inguna  til u n d irb ún ing s  landssp i ta la  vill nefndin h æ k k a  um  5000 
kr. á f já rhagstím abilinu . E r  það  gert a f  þeim  ástæ ðum , að nauðsynleg t þykir’, að 
húsam eis ta r i  og læ kn ir  fari u tan  til að afla sjer nauðsynleg ra  upplýsinga um  út- 
bún ing  og ti lhögun slíkra stofnana. Þessir  m enn  eru n ú  þegar fa rn ir  u tan , og 
ællast nefndin til, að ko s tn að u r in n  við för þeirra  verði g re iddu r  a f  þessum  lið 
f járlaganna.

Byggingarstyrk s júkraskýla  vill nefndin  færa allan yfir á s iðara  árið. Tel- 
u r  h ú n  ekki rjett að hvetja  n o k k u r t  hjerað  til að ráðas t  i þessk on ar  byggingar 
á  næ sta  ári, þ a r  sem vonast  m á  eftir, að efniskostnaður  m un i eit thvað m in ka  
fram  á árið  1921. E n d a  ættu  þá jafnvel tvö s jú k rah ú s  að geta orðið styrksins 
aðn jó tand i á sam a ári. Sam t sem áð u r  er það  auðsætt , að bygg ingarkostnaður  
allur læ k k a r  ekki svo m ikið  i ná inn i fram tíð, að ákvæðið  um , að s ty rk u r  þessi 
megi ekki fara fram  ú r  3 þ ú su n d u m  kr. á hverja  1000 b je raðsbúa ,  hljóti ekki að 
verða þess va ldandi,  að litið m un i u m  h a n n .  Vill nefndin brey la  þessu ákvæ ði 
þannig, að í s tað 3000 kom i 5000, og eru  þá  n o k k ra r  l iku r  til, að s ty rk ur inn  
verði eins mikill h lu ti  bygg ingarkostnaðarin s  og upphaflega var til ætlast. E n  
fram  ú r  x/a k o s tn a ð a r  getur s ty rk u r in n  þó aldrei farið.

H alldór H ansen læ kn ir  send ir  Alþingi erindi og fer þess á leit, að sjer 
verði vettur  4000 kr. u tan fa ra rs ty rk u r  til þess að afla sjer f ram h a ld sm en tu n a r  
viðv ík jandi m elt ingars júkdóm um . L æ k n ir  þessi er að vísu ekki í þ jónustu  ríkisins, 
en nefndin  álitur, að h an n  þó engu að síður  hafi unnið  þjóðfjelaginu gagn með 
starfsemi sinni, og þ a r  eð nefndin er sannfæ rð  um , að h a n n  er efnilegur m a ð u r  i 
sinni grein, vill h ú n  m æ la með því, að h a n n  fái þen n an  styrk . Þess m á  geta, að 
h a n n  hefir aldrei á ð u r  notið s ty rks a f  op inberu  fje til f ram h a ldsm en tuna r .  F in st  
nefndinni au k  þess li t lar  l íku r  til, að u tanför  h a n s  auki að m u n  tek ju r  h an s  í 
f ram tiðinni, he ldu r  aðallega hafa þ a n n  á ra n g u r  að gera h a n n  hæ fari til að 
h já lp a  s júklingunum .

G u ð m u n d u r  T ho ro ddsen  hefir i núgildandi fjárlögum 2000 kr. s ty rk  á ári 
til að fram ast í sku rð læ kningum  erlendis. F e r  h a n n  fram  á, að Alþingi veiti sjer 
s ty rk  þen nan  áfram , þvi að h a n n  þurfi enn  f ram ha ldsm en tunar ,  en te lur  óm ögu- 
legt að dvelja i ú t löndum  án  þess að fá n o k k u rn  styrk. Nefndin vill verða við 
þessum  ti lm æ lum  hans, því að h ú n  vill engar h ö m lu r  leggja á, að jafnefnilegur



m a ð u r  geti náð  se.n mestri fu llkom nun i sinni grein. Að öð ru  leyti skal vísað til 
álits ne fnd arinn ar  um þetta efui á þ ing inu 1917.

Sjúkrasjóð Fellshrepps voru i s íðustu fjárlögutn veiltar 200 kr. Mæltist 
1. þingm. Skagfirðinga tii þess við nefndina, að h ú n  legði til, að ja fnm ik il  upp- 
hæ ð yrði veitt á næsta f járhagstím abili.  Vísaði h a n n  til um m æ la  s inna um  þetta 
m ál á siðasta þingi. Þ a r  sem nefndin te lur áhuga i þessum  efnum  og alla við- 
leitni lofsverða og alls góð m aklega, þá  vill h ú u  í þetta s inn m æ la með þessari 
styrkveitingu.

F rú  María Ö ssurardó tt i r ,  kona  Torfa  kau pm . H a l ld ó rsso n a r  á F lateyri í 
Ö nundarfirð i , fekst in ik inn hlu ta  æfi s in na r  við sm æ rri  læ kn ingar  og s júkra- 
h jú k ru n  og það ætíð án n o k k u rs  endurgjalds. Kom þessi starfsemi h en n ar  og 
ósjerplægni fjölda m an n a  að liði, ekki síst á m eðan  enginn læ kn ir  var i Vestur- 
ísafjarðarsýslu . Af þessum  ás tæ ðum  stofnuðu n o k k r i r  vinir  h e n n a r  sjóð til m inn- 
ingar  um  hana , og skyldi ti lgangur h an s  vera sá, að ha lda  áfram  h jú k ru n a rs ta r f -  
seminni, likt og h ú n  sjálf hafði gert. S am kvæ m t skipu lagsskrá  sjóðsins, frá 7. 
m ars  1916, m á sjóðurinn  ekki taka til starfa fyr en höfuðstó ll inn  er 2000 kr. 
E n n  þá er eign sjóðsins ekki orðin nem a tæ p ar  1300 k rónur , þ rá lt  fyrir það, þótt sveit- 
arfjelagið og ö n n u r  fjelög hafi lagt í h a n n  og ho nu m  einnig boris t  dánargjafir . Stjórn 
sjóðs þessa fer nú  fram á, að Alþingi veiti fje til hans, svo að h a n n  geti þegar 
tekið til starfa. Vill nefndin mæla með, að s jóðnum  verði veittar 1000 kr. í eitt 
skifti, í v iðu rkenn ingarskyn i um  starfsemi þessarar  lá tnu  he iðu rskonu , og jafn- 
f ram t vegna þess, að þ iá l t  fyrir í t rekaðar  t i lraun ir  hefir verið óinögulegt að stofna 
s júkrasnm lag  á þessu svæði.

S júkra-  og slysasjóði v e rkam an na  í fjelaginu D agsbrún  voru í síðuslu 
fjárlögum veittar 1000 kr. N ú hefir sjóðs þessa þurft mjög við á síðustu á rum , 
einkum  á s íðastliðnum  vetri, vegna veikinda þeirra, er þá geisuðu. Net'ndin telur 
því rjett að h laupa u n d ir  bagga með s jóðnum  í þetta skifti til s tv rk ta r  starfsemi 
hans , og er það í sam ræ m i við u p pb ó ta rs ty rk ina  til s júkrasam laga , er veittir 
voru í fjáraukalöguin.

H júkrunarfjelagið »Líkn« í Reykjavík hcfir það  m ark m ið  að leiðbeina 
fólki a f  berklaveikum  heim ilum  um  það, hvernig það geti kom ið  í veg fvrir, 
að hver he im ilism aður smiti a n n a n  og að sýkin beris t  ú t frá he im ilunuin . í 
þessu skyni lánar  fjelagið meðal an n a rs  rúm , sæ ngurfatnað o. fl., eftir því sein 
þ ö rf  er á, og lítur eftir hreinlæti á he im ilunum . Auk þess h já lp a r  fjelagið fátæku 
fólki með matgjöfum, ef á þarf  að halda. Nú hefir fjelagið sett upp hjer í 
Reykjavík hjálparstöð , líkt og á sjer stað í öðrum  löndum , og er enginn vafi á því, 
að sú stöð getur kom ið að m ik lum  notum . Með því að nefndin telur þessa byrj-
unarstarfsem i mjög m ik ilsvarðandi í b a rá t tun n i  gegn berklaveikinni, þá vill hún
sam kvæ m t ósk fjelagsins leggja til, að því verði framvegis veittur á rlegur sty rkur. 
E n  það  vill nefndin gera að skilyrði, að bæ jars jóður  leggi fje á móti, enda virðist 
það sjálfsagt, þ a r  sem starfsemi fjelagsins er b u nd in  við Reykjavík , þótt hú n
óbeinlínis geti kom ið  öllu land inu  að n o tu m .

13. gr. A.
Nefndin vill leggja til, að liðurinn  um  laun b r je fh irð ingarm anna  verði 

h æ k k að u r  um  500 kr. á ári. Hefir stjórnin klipið þæ r  500 kr. af tillögum póst- 
meistara, en han n  færir þau  rök fyrir hæ kkunarti l lögum  sínum , að ómögulegt



m uni verða að ha lda  ým su m  br je fh irð ing a rm ön nu m , nem a þeim sjeu veittar ofur- 
litlar launabæ tu r ,  og einnig m un i verða að fjölga brjefhirð ingum .

• Skrifstofukostnað pós tm eis ta ra  vill nefndin einnig h æ k k a  i sam ræ m i við 
tillögur hans. T elu r  h a n n  fullkomlega víst, að öll s tö rf  á pós thús inu  m u n i a u k a s t  
a farm ik ið  nú , er frjálsar sam göngur hefjast aftur. S un du rl iða r  h a n n  kostnað 
þ en n an  m jög greinilega, og fellsl nefndin á, að h a n n  m un i varlega áætlaður.

Skrifstofukostnað og aðstoð pós ta fg re iðs lum anna  á s tæ rri póstafgreiðslum  
u tan  Reykjav íkur og húsaleigu þe irra  hefir stjórnin  fært no kk uð  n iðu r  frá tillög- 
um  póstm eistara . Báða þessa liði vill nefnd in  h æ k k a  og fara eftir tillögum hans. 
Virðist síst ás tæða til að  draga ú r  þessum  u p p h æ ð u m , enda  a lkunnug t,  að em - 
bæ tt ism að ur  þessi áæ tla r  einlægt varlega og sanngjarnlega.

13. gr. B.
U ndir  eins og nefndin tók að a thuga  þ en n an  kafla f já rlagafrum varpsins 

varð  henni það  ljóst, að um  af tu rha ld  var  að ræ ða í f ram kv æ m du m  til vega- 
gerða og gert ráð  fyrir m inni vegalagningum  nú  en n o k k ru  sinni áðu r  hafði verið 
á síðustu 10 árum . Var nefndin á einu máli um  það, að við svo bú ið  m ætti  ekki 
s tanda, og mætti ekki lengur u n d ir  höfuð leggjast að h ra ð a  vegagerðum, eftir því 
sem frekast væri u n t  og v in n u k ra f tu r  leyíði. Aftur á  móti virtist það ekki gerlegt 
að bæ ta  inn i ijárlögin ja fnm ik lu m  u p p h æ ð u m  og nefndin  áleit að til vantaði, 
ef sæmilegt ætti að vera. Mundi vera ógern ingur  að taka  þ æ r  f já rhæ ð ir  a f  tekj- 
um  eins fjárhagstim abils .

Af þessum  ás tæ ðum  og fyrir áeggjun og forgöngu vegam álastjóra  sam - 
þykti nefndin og stuðlaði til, að fram  kæ m i f ru m v arp  það um  brúargerð ir ,  er 
sam göngum álanefnd in  flutti og nú  er orðið að lögum  frá Alþingi. Vegna þessara  
ný ju  lnga m á drnga um  350 þús. k ró n u r  frá g jöldum  fjárhagstírnabilsins i þessum  
kafla. E n  eins og ráða  m á nf því, sem áð u r  er sagt, var t i lgangurinn alls ekki 
sá, að spa ra  þetta fje, he ldur  hinn, að geta f ram kv æ m t meira. Nú leitaði nefndin 
úlits vegam álastjóra um  það, á hvern  h á t t  fjenu yrði best varið og hverja r  vega- 
gerðir æ ttu  fyrst að kom a til f ram kv æ m da. Kom h a n n  til ne fnd arinn a r  m eð til- 
lögur sínar, og heíir h ú n  i einu sem öllu farið eftir þeim.

Tii skýringar þeim, sem kynn i að v irðast svo, sem nefndin hefði verið of
ör á fje og sligið óþaiflega stó rt f ram faraspo r  á þessu sviði, skal bent á það , að
h ú n  gerir í tillögum s inum  ekki ráð  fyrir meiri f ra m k v æ m d u m  en áð u r  var  á 
venjulegura t ím um . Því til sö n n u n a r  er þetta: — Alþingi 1913 veitti í þessum  
kafla f járlaganna r ú m a r  350 þús. k ró n u r  á f já rhagstím abilinu , og haustið  1914 
áætlaði þáverand i landsverkfræðingur, að veita þyrfti að m eðaltali um  360 þús-  
undir  á hverju f járhagstím abili framvegis.

f*að m u n u  engar öfgar, þótt sagt sje, að k o s tn aður  við þessar f ram kvæ m d- 
ir hafi n æ r  þrefaldast s íðan  á þingi 1913, og að n a u m as t  m un i n ú  hægt að fram - 
kvæm a m eira verk fyrir  300 kr. en fyrir 100 kr. áður. Til þess því að v inna  eins 
m ikið á næsla fjárhagstím abili og gert var ráð  fyrir i fjárlögum  1911 — 15, m un d i 
þurfa rú m a  1 miljón króna. S am kvæ m t tillögum n e fnd a rinn a r  er gert ráð  fyrir 
tæ pu m  700 þús. k róna  gjöldum í þessum  kafla, og ef þ a r  við er bæ tt þeim 350
þúsund  k rón um , sem gera m á ráð  fyrir að verði varið  á sam a tíma til b rú a r -
gerða, þá  verður  það sem næ st þeirri upphaeð, sem fvr var  nefnd. Skal þá vikið 
að h inu m  einstöku breytingartillögum.



F erðakostnað  vegam álastjóra  vill nefndin  h æ k k a ,  þ a r  sem auðsæ tt er, að 
því v íðar  sem unnið er að vegagerðum, því m eiri  ferðalög þ a r f  til eftirlits, og 
vill nefndin síst láta þen nan  lið ben da  á, að h a n n  megi ekki ferðast eins og h an n  
te lur  nauðsynlegt.

Þ að  er auðsætt ,  að eftir því sem íleiri og m eiri  f ram k v æ m d ir  eru, þvi 
meiri aðstoð h lý tu r  vegam álas tjó ii  að þu ifa . Vill nefndin  þvi b æ k k a  þen nan  lið, 
en gerir au k  þess ráð  fyrir, að a ð a lað s to ð a rm að u r  b a n s  (aki lau n  sam kv æ m t launa- 
lögum.

A thugasem din  aftan við þen n an  lið fellur bu rt ,  af því að gert er ráð  fyrir, 
að Búnaðarlje lag ið  haldi s je rs takan  vatnsv irk jafræ ðing framvegis.

S am kvæ m t upplýs ingum  vegam álastjó rans  v irð is t ób jákvæ m ileg t að hæ kk a  
skrifs tofukostnað hans. Mun h a n n  ella ekki geta fengið n o k k u rn  m a n n  til að 
starfa á  skrifstofunni, en það  væri dý r  sparsem i að tefja sjálfa verkfræðingana 
frá s ínum  stö rfum  við venjuleg skrifstofustörf.

F járveit ingunni til S kag firð ingabrau tar  er lagt til að bag að  verði þannig, 
að að eins 5000 kr. kom i á fyrra  árið, sökum  þess, að þá er gert ráð  fyrir, að 
bygð verði b rú in  á Reynistaðará, og er h ú n  áæ tluð  15000 kr., sem  þ á  greiðist af 
væntanlegu brúalán i .

G rim snesbrau t.  Gert er ráð  fyrir söm u fjárhæð á f já rhagstím abilinu  eins 
og i s t jó rnarfrum varp in u , en skift þann ig  vegna þess, að fyrra  árið  verðu r  gerð 
b rú in  á Brúará .

S am kvæ m t s t jó rnarfrum v. er ekki gert ráð  fyrir  neinn i fjárveilingu til 
H v am m stang ab rau ta r ,  og hafði þó vegam álastjóri æ tlast til þess i h in u m  up p ru n a -  
legu tillögum s ínum  til s t jó rnar innar.  B rau t þessi ve rðu r  öll að lengd um  5,5 km., 
og kos tn aður in n  áæ tlað u r  um  35000 kr. B rau t  þessi liggur frá H v am m stanga  og 
fram  á  móts við Stóra-Os. Leiðin er nú  mjög illa veguð, að eins götur um  m ýra r  
og mela og ófær vögnum, ja fnvel um h á su m a r .  Hefir ekke it  verið veilt til þessa 
vegar áður, og virðist því rjett að byrja  á b rau l inn i þegar á næ sta  fjárhagslím a- 
bili. E n d a  k e m u r  h ú n  að no tum  öllum þeim, er kau ps tað  sækja á H v am m stanga , 
nem a n o k k ru m  bæ jum  á Vatnsnesi. E r  svo gert ráð  fyrir, að b rau t inn i  verði lokið 
með 5000 kr. Qárveitingu árið  1922.

Vegam álasljórinn  óskaði þess, að s t jórnin  legði til, að 29 þús. kr. y rðu  
veittar á ári til v iðhalds  f lu tn ingabrau ta , en h ú n  befir a f  óskiljanlegum  ástæ ðum  
sett lægri u p p h æ ð ir  í f rum varp ið , enda  engin grein gerð fyrir  því. F járveit ingar 
til v iðhaldsins eru eitt a f  þvi, sem síst m á spara  og veldur m estum  skaða , ef 
klipið er af. H in  nýja h æ k k u n  frá upphaflrgum  tillögum vegam álastjórans er ætl- 
ast til að gangi meðal an n a rs  til meiri varan legra  um b ó ta  á S uður landsbrau tinn i.  
A nnars m u n  verða gerð n án a r i  grein í fram sögunn i fyrir  þvi, hvern ig  áform að 
er að verja þessu fje.

Vegurinn frá Ingólfsfjalli au s tu r  að Þ jó rsá  (F ló a b ra u t in )  er nú orð inn  20 
— 25 ára gamall. Vegarstæðið er s læ m t að því leyli, að erfitt er að útvega hag- 
anlegt efni til slitlags. Þegar vegurinn var upphaflega gerður, va r  n o tk u n  flutn- 
ingavagna alveg i by rjun , en nú  eru vagnaflu tn ingar o rðn ir  afarm ik lir , og auk  
þess er þelta þ jóðbrau t S uðurlands. Slit á veginum  hefir þvi farið mjög vaxandi; 
ke m u r  það m est til af þvi, að v iðhaldið heflr ekki getað verið nægilegt, og hefir þó 
Árnessýsla nú  tvö siðustu á rin  lagt til þess 3000 kr. á ári. Nú er vegurinn kom - 
inn  i h ina  m estu  n iðurn íðs lu  og þ a r f  mjög b rá ð ra  og gagngerðra  aðgerða. Álítur



vegamálastjóri ótajákvæmilegt að byggja ofan á allan veginn með nýrra  og 
h a ldb e tra  fyrirkom ulagi. Áætlar taann, að vegabót þessi m un i  kosta 200 þ ú su n d  
k rón ur .

Það er auðsætl , að þessi k o s tn aður  er Árnessýslu algerlega ofvaxinn, og 
þ a r  sem  nefndin er vegam álastjóra sam m ála  um , að ekki megi lá ta  dragast  leng- 
u r  að lagfæra þen nan  afarfjölfarna veg, þá  hefir h ú n  fallist á þ æ r  tillögur hans, 
að r ik issjóður h laup i un d ir  baggann . E ins  og áð u r  er sagt, á vegagerðin að 
kosta  200 þús. kr., en þar  af eru æ tlaðar  30 þús. kr. til á b a ld ak au p a ,  sem eink- 
um  eru m ulningsvjel og valtari. Rjett þykir, að rík issjóður einn kaup i áhö ld  þessi, 
því að þ au  m u n u  ko m a  að góðu haldi við síðari vegagerðir. þ á  er gert ráð  fyrir, 
að um  20 þús. kr. m un i þurfa lil endurbygginga tr jebrúa. E n  það  verður  fram - 
kv æ m t sa m k v æ m t b rúa r lö gu num , og greiðir r íkissjóður þar  2/3 h lu ta  kostnaðar. 
Þá eru eftir 150 þús. kr., sem fara til s jálfrar vegarlagningarinnar. Af þeirri upp- 
hæ ð leggur nefndin til að r ík issjóður  greiði 2/s h lu ta , en Árnessýsla Vega- 
m álastjóri vill, að vegabót þessi verði f ram kv æ m d á næ s tu  4 á rum , og þa r f  þá 
að veita ú r  ríkissjóði 25 þús. kr. á ári.

S tykkishólm sveginum  er lagt til að verði veitt m inna  s iðara  árið , a f  þvi 
að það  á r  á einnig að byggja b rú  á N úpá í E y ja rh rep p i .  Þess m á geta, að af 
fyrra  árs  f járveitingunui verður  n o k k u rr i  up ph æ ð  varið til lokaviðgerðar á veg- 
in u m  fyrir no rð an  fjall. E n  hi l t  og öll s iðara  árs  Qárveitingin gengur til vegar- 
ins fyrir su n n a n  fjall áleiðis að Gröf i M iklaboltshreppi.  Til þess að fullgera 
einnig þ a n n  kafla m u n  þurfa  15— 20 þús. kr. Má gera ráð  fyrir, að þæ r  verði 
veittar árið  1922.

E ins  og flestum m u n  kunnug t,  er N orðurárda lsvegur inn  afarfjölfarinn 
vegur, og ber þvi að leggja alt k ap p  á, að h a n n  kom ist  sem allra fyrst upp að 
H raunsnefl;  en fyrst um  sinn  er gert ráð fyrir, að h a n n  nái ekki lengra. E ru  
a llar  líkur  til, að ekki þyrfti nem a  eins á rs  fjárveitingu til h an s  í viðbót, ef til- 
laga nefud arinn ar  n æ r  fram  að ganga.

Langadalsvegur  í H únavatnssýslu , eða vegarkaflinn frá B lönd ub rú  að 
Auðólfsstöðum, er um  19 kilóm. að lengd, og hefir verið ta l inn  m eðal þjóðvega 
þeirra, er fyrst bæ ri að gera akfæra. E ru  nú  eftir ógerðir af þessum  kafla um  6 
km . Þ að  er mjög b rýn  þö rf  á, að þessi vegur kom ist  sem fyrst alla leið, því að 
á þessu svæði er sjerstaklega ilt yfirferðar, e inkum  á vetrum , og flutningsþörfin 
talsvert mikil. Með þessari f járveitingu m un d i  væntanlega þurfa um  12000 kr. í 
v iðbót til þess að kom a h o n u m  alla leið og til sm áaðgerða  við han n , til undir-  
búnings a fhend ingar  i h en d u r  sýslunnar.

Til H róars tunguvegar  hefir í f járlögunum  verið veitt fje síðan 1914. Vill 
nefndin því leggja til, að h an n  verði tekinn up p  í frum varp ið , þ a r  sem telja verðu r  
mjög nauðsvnlegt, að h a n n  verði sem fyrst fullgerður, end a  hafði vegamálastjór- 
inn í s ínum  up pruna legu  tillögum gert ráð  fyrir, að h a n n  yrði tek inn  í frum- 
varpið, þótt stjórnin hafi ekki svo viijað vera láta. E n  því er veitt m in na  til hans 
s íðara  árið, að gert er ráð fyrir, að sami f lokkur m a n n a  vinni að þeim vegi sem 
nú  skal um  getið, Vallaveginum.

Þessi vegur liggur frá F ag rada lsb ra u tinn i  su ð u r  Velli í Suður-M úlasýslu 
að Gilsá, og er um  12 km. að lengd. Um a ldam ólin  var lagður þa rn a  að mestu 
leyti u p ph leyp tu r  vegur, en malarlít ill  og nú  slitinn mjög, og m arg ir  sm álæ k ir  í 
giljum ób rú að ir .  K em u r  vegurinn þvi að mjög li tlum  no tum  sem akvegur, en



sveitin er þjettbýl og f lu tn ingaþörf  mikil. E r  h a n n  því ta l inn  meðal þeirra  þjóð- 
vega, er h ra ð a  beri. Gert er ráð fyrir, að til h an s  m un i þurfa alls um  35 þús. kr., 
áðu r  en hæ gt verði að afhenda h a n n  sýslunni til viðhalds.

E f  tillögur vegam álastjóra  og n e fn d a r in n a r  um  fjárveitingu til Krossárdals-  
vegarins ná  fram að ganga, þá má gera ráð fyrir, að sú vegagerð á því svæði, 
sem þegar hefir verið unnið  á, verði nothæf, og að kom ist  verði yfir yerstu ófær- 
u rn a r  á  þeim kafla.

F jenu  til vegagerðar i Dalasýslu á að verja til um b ó ta  á veginum frá 
vegam ótunum  við S aura  í L axárda l ,  um  L a x á rb rú  til Búðardals , og á veginum 
no rð an  við b rú n a  á Ljá, svo að vel verði akfæ rt að F ásk rúð . S íðara  árið m un
einnig verða gerð ný b rú  á Laxá, í stað gam alla r  tr jeb rúar,  sem þ a r  er nú , og
m u n  þá  viðgerð þess kaflans fara fram  í sam b an d i  við b rúargerð ina .

Ö xnadalsveg inum  er fyrst um  sinn ætlað að ná fram að Bægisá, og eru
ógerðir af ho nu m  um  9,5 km . Vegamálastjóri á litur, að ti lgangslaust sje að veita 
til h a n s  í e inu hæ rr i  upphæ ðir,  vegna þess að erfilt m un i að fá m enn  í v innu  
þessa, sem verður  vorvinna, sjerstaklega vegna þess, að E y ja f ja rða rá rb rú in ,  sem 
væntanlega verður  gerð á næsla fjárhagslim abili,  m un i verða m annfrek .

Kjalarnesveginn á að lagfæra frá Leirvogsá um  svokallaðar  Kleifar upp 
un d ir  Esju. E ru  þ a r  svo m ik la r  tá lm an ir  fyrir vagnflutninga af Kjalarnesi, að 
heita m á ófært, nem a að eins með ljetting í vagni að sum ri til.

Suðursveitarvegur. F járveitingin er æ tluð til sm áum bó ta  og vegagerða 
á kaflanum  u n d a n  Kálfafellsstað.

S am kvæ m t oftnefndum  lögum um  brúa rge rð ir  leggur nefndin að sjálf- 
sögðu til, að a llar  f ram kvæ m dir,  sem u n d ir  þau  lög kom a og i f járlagafrum - 
varp inu  s tanda, verði n u m d a r  þ að an  í burt . E n  það leiðir af sjálfu sjer, að 
h ú n  gerir engu að s íður  ráð  fyrir, að ekki verði m inni f ram kv æ m dir  á fjárhags- 
t ím abilinu  í þeim  efnum en gert er ráð  fyrir í f já rlagafrum varp inu . T elu r  h ú n  
sjálfsagt, að s tjórnin bregði sem fljótast við til að útvega lán í þessu skyni, og 
gerir  e inkum  ráð  fyrir  in nan rik is lánum . E ins  og bá t tv ir tum  d e i ld a rm ön nu m  er 
k u nn ug t  frá iæ ð u m  fram sög um ann s  sam göngu m álanefnd a rinn a r  um  b rúa f ru m -  
varpið er þetta i fullu sam ræ m i við álit þe irra r  nefndar.

Vegamálastjóri gerði í h inum  uppruna legu  tillögum s ínum  til s tjórnar-  
in n a r  ráð fyrir, að veittar y rðu  til »an nara  vegabóta og viðhalds« 25000 kr. á 
ári, og færði þ au  rök  fyrir þeiri i  h æ k k u n  frá núgildandi fjárlögum, að vegna 
dý rt íða r in na r  undan far in  á r  hafi ekki verið hægt að f ram kv æ m a eins m ik lar  
viðgerðir eins og þurf t  hefði, ef vel ætti að vera, — og einnig þá ástæðu, að enn 
m in na  verk fengist nú  fyrir pen ingana  en á iið  1917. Þ rá t t  fyiir  þetta hefir 
stjórnin ekki tekið tillögur h an s  til greina. Nefndin ákvað  þegar í upphafi að fara 
þ a r  eftir tillögum vegam álastjóra. E n  síðar sendi h a n n  s tjórninni erindi, er h ú n  
svo sendi nefndinni. F e r  h a n n  þ a r  fram á, að fjáiveiting þessi verði enn h æ kk uð  
á fjárhagstím abilinu  um 15000 kr., vegna þess, að verja þuifi þeirri upphæ ð til 
um bóta  á þeim kafla núverand i H afnarfjarðarvegar,  sem ríkissjóður er sky ldur  að 
b a lda  við. Með þvi að nefndin er sam m ála  vegam álastjóra um  það, að engin tök 
sjeu á þvi fyrst um  sinn að ha lda  áfram  h inu m  a lkunna ,  nýja Hafnarfjarðarvegi, 
þá  rnælir h ú n  með því, að fje þetta sje veitt til þessa ra r  aðgerðar, og vill skifta 
uppbæ ðinn i að jö fnu á bæ ði á r  fjárbagstim abilsins.

F já rve it ingarnar  til fjallvega vill nefndin h æ k k a  vegna þess, að mjög



víða er þö rf  á viðgerð á fjallvegunum. Nolckur sæ luhús  eru tekin að h rö rna ,  og 
sjerstaklega væri mjög æskilegt að ryðja kafla á aðalfja llvegunum  milli N orður-  
og S uðurlands  og hressa  upp  á vörður, e inkum  þ a r  sem bú as t  m á  við, að út- 
lendingar tak i nú  upp  af tur  sum arferðalög hjer á landi.

N efnd in  vill veita ríflega fje til á h a ld a k a u p a  í því skyni, að hæ gt sje að 
k a u p a  ný jar  vjelar til v in n u sp a rn að a r .

Þ að  lítur svo út, senr va k n a ð u r  sje mikill áhugi h já  ým su m  sýsluQelög-
u m  á því að byggja og bæ ta  akvegakerfið ú t  frá f lu ln ingab rau tunum . Af sýslum
þeim, er s je rs takan  áhuga  sýna nú í þessu efni, m ætti nefna Borgarfjarðar-  og
Mýrasýslu, H únavatnssýslu , S uður-Þ ingey jarsýslu  o. fl. Þ á r  sem sýslufjelög þessi 
vilja sjálf og verða að leggja á sig m ik la r  by rð a r  og a llu r  vegagerðarkostnaður 
hefir hæ k k að  svo-gífurlega, þá  vill nefndin m æla með því, að veitt sje ríflega fje 
til ak fæ rra  sýsluvega, svo að r ík issjóður geti sem best fullnægt óskum  þeirra, er 
sk i ly rðunum  fullnægja.

13. gr. D.
E ins  og öllum er kunnug t, hafa  lagningar ný rra  s ím alina  tafist nú  á ófrið- 

a rá ru n u m , og það öllu m eira  en að ra r  fram kvæ m dir.  Voru til þess tvær aðalor-  
sakir, fyrst og fremst sú, að að a lko s lnað ur inn  við þ æ r  er efniskostnaður, og svo 
hin, að efnið sjálft hefir oft verið ófáanlegt. E r  því nú  fullkom in ástæða til að 
reyna eftir föngum  að bæ ta  up p  tafirnar, og ætli ekkert ann að  að hefta þæ r fram - 
kv æ m dir  en að v in n ukra f tu r  þryti. Nefndin vill sem sje ekki gera ráð  fyrir þvi, 
að lánsíje fáist ekki til þess að leggja þæ r  línur, er a f  lánsfje er ætlað að byggist.

S am kvæ m t r i ts im alögunum  eru það að eins auk a línu r ,  sem á að leggja 
fyrir  tekjuafgang landss íinanna . E n  aða ll ínur  og sam b a n d s lín u r  á að leggja fyrir 
lánsfje. H ingað til hefir þessu verið framfylgt að m estu Ieyli, en  sam kv æ m t s tjóm - 
a r fru in va rp inu  á nú  að bregða út af þessu, og eru þ a r  tek nar  n o k k ra r  s l íkar 
l ínu r  inn  í frum varp ið . Nefudin vill ekki verða þess valdandi, að Iagning auk a-  
l ínanna  tefjist fyrir þessar sakir, og leggur því til, að haldið  sje áfrain up ptekn-  
u m  og lögákveðnum  hætti.

S am kvæ m t þessu gerir h ú n  breytingartillögur um , að tek nar  sjeu út af 
f já rlagafrum varp inu  tvær línur, á sam a h á l t  eins og gert va r  með b rý rna r ,  en í 
slað þess vill h ú n  að bæ lt verði inn í frum varp ið  n o k k ru m  auk a línum , er allra 
nauðsynlegastar  teljast.

N ú hafa aða l l ínur  þær, sem þegar eru lagðar, svo mikið að gera, að þæ r  
fá því n au m as t  a fkas tað ,  hvað  þá he ldur  ef á þær bæ ttu s t  auka línur .  Nefiidin 
verður því að telja það undirstöðuatr ið i ,  að að a l l ín u rn a r  sjeu fyrst fullkoinnaðar, 
svo að þæ r  geli fullnægt afgreiðsluþörfinni, þótt a u k a l ín u r  bætist við. Af þessum 
ástæ ðum  lagði lands ím as t jó rn in  það til við s tjórnina, að lögð yrði á næ sta  fjár- 
hagstím abili  ný líná milli R eykjav íkur og Borðeyrar, eti ekki er að sjá, að 
stjórnin hafi viljað s inna þeirri tillógu. Nefndin verður að vera á sam a m áli og 
landss im astjó r inn  um  nauðsyn  þessarar  linu, og vill leggja áhersla á, að h ú n  verði 
lögð á næsta f járhagstím abili fyrir lánsfje, og til v iðbótar  að lagður verði ný r  
þ rá ð u r  á s tau ran a  milli B orðeyrar  og H ólm avíkur. Skulu þá  b jer  ta lda r  upp  til 
frekari áhers lu  þæ r  línur, sem nefndin  æ tlast til að lagðar  verði næsta fjárhags- 
tímbil fyrir lánsfje.

1. Ný lína milli R eykjav ikur og B orðeyrar.



2. Nýr þ rá ð u r  á s tau ran a  milli B orðeyrar  og H ó lm av íku r .
3. L inan  F ásk rúð sf jö rð u r— R ey ð arf jö rð u r—Egilsstaðir. .
4. L ínan  B orgarnes—Hjarðarfell.

Það vill nefndin tak a  fram  ský rt  og skorinort, að h ú n  æ tlas t ekki til, að 
það tefji fyrir lagningu þessara  lína, að þ æ r  eru tek n a r  ú t  af f járlagafrum varp inu.

Skal nú  farið n o k k ru m  orðutn  um  þ æ r  auk a linu r ,  sem nefndin leggur til 
að te k n a r  verði inn  í fjáriögin.

L ín an  milli B lönduóss og K á lfsh am arsv iku r  á að liggja um  allfjöibygðar 
sveitir og um  kaup tún ið  Skagaströnd . E ru  í þessu k au p tú n i  150 m an n s  og rek- 
in allmikii verslun. E n  það, sem að voru áliti gerir þessa línu mest nauðsynlega, 
er einm ilt  s a m b a n d  það, sem næ st við eudastöð ina  K álfsham arsv ík . E ins  og flest- 
u m  er kunnug t,  er hafnleysi m ikið við aus tanv erð an  Húnaflóa, en sk á rs ta r  eru þó 
hafn ir  þær, sem línan á að liggja um , S kagaströnd  og K álfsham arsv ik .

K álfsham arsv ik  er talsvert no tuð sem nauðle ila rhöfn , og leitar oft þangað 
fjöldi skipa, er veiðar s tunda  fyrir  N orðurlandi,  bæði vegna vcðra og a n n a ra  
erinda. M undu þ au  þó vafalaust verða m ik lu  fleiri, ef sími kæ m i þangað . E r  
því full ástæða til að álíta, að s ím alína  þessi m un i  verða arðvæ nlegt fyrirlæki 
fýrir landssím ana . H je raðsbúar  hafa sýnt m ik inn  áhu ga  á þessu máli, enda finna 
þeir best til þa rfa rinnar . Bjóða þeir nú  fram, að au k  tillags þess, kr. 4000, sem 
gert er að sky ldu  að kom i frá b jerað inu , skuli þeir an n as t  a llan flutning á efn- 
inu  frá næ stu  höfn, án n o k k u rs  ko s tn aða r  fyrir r íkissjóð. E nn  f rem ur lofa þeir 
að útvega duglega m enn til s im alagningarinnar ,  fyrir san n g ja rn t  kaup.

Næst k e m u r  þá  línan frá H ólm avík  til Reykjarfjarðar. H ú n  m un  nú  vera 
sú lina, sem að flestra m a n n a  dómi, er á s tæ ður  þekkja , síst m á dragast, og 
líklegust er til að gefa góðan a rð  a f  sjer. E ins og m örgum  m u n  kunnug t,  rís nú 
upp  á þessu svæði hver  sildarstöð in  á fæ tur annari ,  bæði ú t len da r  og inn lendar . 
E n  au k  þess eru mjög t íðar  k o m u r  fiskiskipa á firðina þ a r  n o rð u r  frá. Mundi 
þetta tvent fyrst og frem st úlvega Jínunni feikna starf. Þá  m á  og nefna þarfir 
sveitarinnar,  sem eru m ik la r  og b rýnar.  E r  þ a r  talsverð verslun og sjávarú tvegur, 
en sveitin e inangruð  mjög, e inkanlega á vetrum , að því er landleiðir  snertir, og 
svo m ikla nauðsyn  te lur alt sýsluQelagið á því, að sveitin fái s ím a, að það  álít- 
u r  endurre isu  sveitarinnar,  sem  á s iðustu  á ru m  hefir orðið fyrir  m ik lum  skak ka-  
föllum af dýrtíð  og harðæ ri ,  velta á því að m ik lu  leyti, að s ím inn  koini sem 
fyrst. Nefndin æ tlast til, að a n n a rs s tað a r  frá en ú r  ríkissjóði kom i 9300 kr., og 
gerir ráð fyrir þvi, að h lu taðe igendur  vinni það að e inhverju  leyti af sjer, með 
því að an n as t  flutning efnisins frá sjó. Nefndin te lur rjett, að sæsimi verði lagður 
yfir Steingrímsfjörð, og lan d t ínan  þ að an  yfir B ja rn arf ja rðarhá ls  um  S un nu da l,  og 
hefir h ú n  bygt tillögur s ínar  á þeirri ko s tn aðaráæ tiun .

S im alinan frá B úðardal til K róksQarðarness  er fyrsti spo ttinn  af  h inn i 
fy rirhuguðu B arðas t rand arl ín u ,  og þegar a f  þeirri ás tæ ðu ein a f  línum  þeim, er 
flýta þarf,. enda hefir h ú n  l«ngi verið á döfinni, og m u n d i  sjálfsagt hafa verið 
kom in  fyrir nokkru ,  ef ó fr iðurinn hefði ekki skollið á, þ a r  sem  landsstjórn  og 
sím astjórn, og jafnvel Alþingi, höfðu áð u r  heitið Iinunni. E n  auk  þess fær vestur- 
hluti Dalasýslu og insti h luti B arðas trand arsý s lu  þegar s im a sam b an d  með þessum  
spotta. E ru  þ a r  þjettbýlar og frjósam ar landsveitir  og tveir  vers lunars tað ir,  T ja lda-  
nes (Sa lthó lm avik)  og K róksfjarðarnes, og hefir sitt kaupfjelagið bæ kistöð á



hv orum  staðnum . Nefndin æ tlast til, að h jeruð in  leggi fram  til þessara  lína 12000 
kr., á sam a h á t t  og um  v ar  getið við Reykjar l ja rðarl ínuna .

E ins og áð u r  var  drepið á, getur það hugsast, að landss im astjó r inn
treysti sjer ekki til að útvega nægilegan v innukraf t  til þessara  linugerða, en þá 
væ ntir  nefndin þess, að h a n n  í tæ ka tíð gefi h lu taðeigandi h je ru ðu m  kost á að 
útvega verkam enn, gegn því, að h a n n  sjái fyrir verkstjórum .

Stjórnin hefir klipið a f  ým sum  llðum  í þessum  kafia frá tillögum lands- 
sím astjóra, án þess að fyrir því sje n o k k u r  grein gerð í a th ug asem d un um . Nefnd- 
in vill lagfæra þetta á no kk ru m  stöðum , og ef til vill tak a  h ina  aðra  liði be tu r  
til a th u g u n a r  siðar. E r  þ a r  fyrst að telja r i ts im aslöð ina  á Seyðisfirði, er nefndin 
vill h æ k k a  um  2000 kr. á ári. Getur nefndin ekki sjeð be tu r  en að áætlun lands- 
sím astjóra  á þessum  lið sje í alla staði sanng jö rn .

Þá vill nefndin bæ ta  inn  ný jum  lið, eftir ti llögum landsim ast jó ra , til auka-  
r i ts íinaþ jónustu . F æ r ir  h a n n  þau  rök , að bú as t  megi við, að útvega verði aðstoð 
um  veiðitím ann, eða ef veikindi ber að h ö n d u m , við s töðvar  eins og t. d. Siglu- 
fjörð og V estm annaeyjar .  Sömuleiðis getur kom ið til m ála , að setja þurfi tii b ráða -  
birgða ritsíma á s töðvum , þ a r  sein að eins er talsímaafgreiðsla.

F járve it inguna til eyðub lað ap ren tk os tn aða r  o. fl. vill nefndin h æ k k a ,  eftir 
t i llögum landsím astjóra . Má geta þess, að gjöldin á þessum  lið u rð u  nálega 
30000 kr. árið 1918. E ru  því lítil líkindi til, að verð á pap p ír  og p ren tu n  lækki 
svo, að kom ist verði af með m in na  en 25 þús. kr. á ári.

L andssim astjó ri  skýrir  frá því, að útvega þurfi h a n d a  a llm örgum  hinum
m inni landss ím astöðvum  m iðstöðvarborð . Mun því varla  verða kom ist  af með öllu 
m inni up ph æ ð  en þá, sem nefndin leggur til að veitt verði til v iðbótar  og við- 
ha lds  s töðvunum . Þess m á enn frem ur geta, að gjöldin i þessum  lið u rðu  næ r  
8000 kr. árið 1917.

Sam a ár  var varið  til fe rðakostnaðar  5900 kr. Nefndin te lur  því mjög 
ólíklegt, að næ stu  á r  verði kom ist  af með m in n a  en 6000 kr., ekki síst þegar svo 
m arg a r  f ram kv æ m dir  eru fyrirhugaðar, sem ú the im ta  a u k n a r  ferðir og eftirlit.

Að sjálfsögðu eykst k o s tn að u r  við v iðhald  s ím an n a  með ár i  hverju, eftir 
þvi sem línum  fjölgar. Árið 1917 v a r  þessi k o s tn a ð u r  51 þús. kr. Væri því óvar- 
legt að áætla n ú  þennan  lið lægra en 50 þús. kr. á ári. E n  nefndin vonast eftir, 
að þó verði ko inist a f  með þessa upphæ ð, þ a r  eð gerðar  hafa  verið tiltölulega 
m ik la r  um b æ tu r  á s im an u m  árin  1917 og 1918.

E n n  vill nefndin bæ ta  við ný jum  lið, u tan fa ra rs ty rk  s im a m an n a ,  eftir til- 
lögum landssím astjóra . E r  ætlast til, að þetta verði s ty rk u r  h a n d a  þeim starfs- 
m an n i eða s ta r fsm önnum  landss ím ans, er ætla m á að geti m eð u tanför  sinni aflað 
sjer k u nn á ttu ,  er lan d ss ím an u m  gæti s íðar  kom ið  að no tum .

13. gr. E.
S tjórnin hefir áætlað skrifs tofukostnað v i tam álas t jó ra  500 kr. lægri en 

h a n n  hefir sjálfur gert. E n  nefndinni þ y k ir  h a n n  mjög varlega á æ t lað u r  hjá  hon- 
u m  og getur ómögulega bú ist við, að hæ gt verði að kom ast a f  m eð m inni 
upphæ ð.

S am skon ar  aðferð hefir stjórnin  haf t  við ferðakostnað inn , án  þess að 
gera n o kk ra  grein fyrir. Nefndinni þykir  m jög ótrúlegt, að fe rð akos tnað ur  standi 
í stað, þegar pen ingar læ kk a  og v i tum  fjölgar. Vill h ú n  þvi fara  eftir tillögum



vitainálastjó ians, og þá eionig a f  þeirri ástæðu, sem um  v a r  getið við sam sk o n a r  
lið h já  vegam áiastjóra.

V itam álas t jó r inn  ský rir  frá því, að fjárveitingar til reks tra rk os tn aðar  
v i tanna hafi á un d an fö rn u m  á ru m  reynst a lt  of lágar. Gerir h a n n  þvi tillögur 
s inar  eftir fenginni reynslu, og þó hvergi næ rr i  eins h á a r  eins og k o s tn aður  sá 
varð  á á r in u  1918. E r  áæ tlun  h a n s  vel rö ks tudd  og greinilega sundurliðuð , og 
vill nefudin þvi fa ra  eftir ti llögum han s .

í  ti llögum sínum  til s t jó rna r inn a r  gerði v itam álas t jó r inn  ráð  fyrir, að næ st 
á eftir Gjögurvita yrði se ttur  viti i Hrisey á Eyjafirði. Viti þessi ve rðu r  að teljast 
mjög nauðsyn legur  vegna h inn a  m ik lu  siglinga uin E yjafjörð inn. E n  í sam ban d i  
við þen nan  vita er ráðgert að hafa  tvo að ra  vita, á  Hjalteyri og Svalbarðseyri. 
Sam kvæ m t brjefi frá sý s lu m an n in u m  í Eyjafja rða isýslu , dagsettu  3. nóv. f. á., hafa 
h jeruð in  um hverfis  fjörðinn gengið inn  á að kosta byggingu þessara  vita, ef 
landssjóður  kostaði H risey jarv itann . Aftur á móti er til þess ætlast, að landssjóð- 
ur kosti reks tu r  og v iðhald  a llra  vitanna. Þ a r  sem nú  þessi h jeruð sýna svo 
m ik inn  áhuga  og vilja leggja á sig þessar  g ja ldabyrðar ,  þá finst nefndinni öll 
sanngirni m æ la m eð að láta ekki lengur d ragas t  að reisa  v itann  í Hrísey.

Síðasta lið þessa kafla m u n  nauðsynleg t að hæ k k a , þ a r  sem fjárveitingar 
u n d an fa rand i  ára  hafa  einlægt reynst of li tlar, og svo enn frem ur af  þeim ástæ ðum , 
að up p  í þen n an  lið er æ tlast til að tekin verði su m p a r t  ný  gjöld og su m p ar t  
gjöld, sem áð u r  hafa  verið ta l in  u n d ir  öð ru m  liðum. E n n  frem ur virðist ekki 
ósan ng ja rn t  að láta ofurlitið af m ö rk u m  i hinn nýstofnaða sty rk tar-  og s júkra-  
sjóð v i tav a rð anna ,  en þó í m esta  lagi til ja fns  við það, er þeir leggja sjálfir fram. 
Þess  m á geta, að ti lgangur sjóðs þessa er sá, að s tyrk ja bágstadda og veika vita- 
verði og ek k ju r  þe i ira  og börn , en ekki að veita þeim eftirlaun.

14. gr.
Þess er fyrst að geta, að nefndin hefir látið öll lau n  óhreyfð við aðra  um - 

ræðu, þ au  er s tandn ciga i launalögunum . E n  h ú n  býst við, að launaiögunum  
verði svo langt kom ið, er 3. um r. verður, að þá megi setja la u n a u p p h æ ð iin a r  
inn, svo sem þæ r  eiga að verða.

14. gr. A. Nefndinni þótti rjett rök  og sanngirni mæla með því, að Birni 
Stefánssyni presli yrði veittur hú sab ó ta s ty rk u r  sá, er h ú n  leggur til.

Nefndin Ieggur til, að h jer  kom i ný r  liður, u p p b ó t  á kostnaði prestsins á 
Stað i G runnav ik  til þess að hú sa  staðinn. J ó n m u n d u r  pres tu r  H alldórsson kom  
þ a r  að öllum h ú su m  kolföllnum og hefir nú sýnt in ik inn dugnað  við að hú sa  
bæ inn  og lagt i meiri ko s tn að  en h a n n  m á leggja á litlar tek jur  brauðsins . Nefnd- 
in  leggur því til, að h o n u m  verði veittar 10000 k ró n u r  upp  í kostnað inn , gegn
þvi, að þessi hú s  og m ann v irk i  verði eign s taðarins :

Bæjarhús, virt á  ...................................................................  kr. 15000
Qós og h laða  — - .................................................................... — 1000
pen ingshús — -     — 1500
girðing — -     — 2000
Sam tals  eru þessi h ú s  og m a nn v irk i  því virt á ........... kr. 19500

og skal p res lu r  skila þeim  í góðu standi, þegar h a n n  fer frá s taðnum .
14. gr. B. I. c. 2. Þ e n n a n  lið vill nefndin láta falla bjer, en telja þessa 

kenslu með öð ru m  störfum sam a  m anns, er getur síðar.



14. gr. B. I. c. 3. og 5. lið hefir nefndin hæ kk að  sakii þess, að enginn
fæst til að kenna  þessa fræðigrein fyrir 300 krónur .  — Þ ó k n u n  til ken na ra  í
dö nsk u  fellur að sjálfsögðu Diður, a í þvi að sá kennari  er nú  enginn hjer.

14. gr. B. I. d. Hjer hafa a f  einhverri vangá  fallið nokk rir  liðir úr, þegar 
f já r lagafrum varp  s t jó rn a r in n a r  v a r  p rentað , og setti nefndin þá  inn  (d. 2, e, f, g, 
h) .  S u m ar  af  þessum  u p p h æ ð u m  eru setlar  sem þæ r eru n ú  í f járlögum, og vafa- 
laust  of lágar. E n  þetta eru áæ tlaða r  upphæ ðir ,  og verðu r  að telja heim ilt að
verja til svo m ik lu  sem nauðsyn  krefur, hv að  sem í lögunuin s tendur. Um f-lið-
inn verður  að geta þess, að Stefán au k a k en n a r i  Jó n sso n  er einn m a n n a  vel fær 
til þessa verks, sem hjer ræ ðir  um , og að sam i m a ð u r  kenn ir  n ú  og efnafræði. 
Þe tta  liggur hvorttveggja fyrir u tan  em bæ ttiss ta rf  han s ,  og verðu r  h an n  því að fá 
bo rgun  fyrir. Nefndin hefir því orðið við þeim ti lm ælum  s t jó rn a r in n a r  að ætla 
h o n u m  2000 k ró n u r  fyrir þetta aukastarf .  Um h-lið inn  getur  nefndin  þess, að 
kom ið hefir til orða, að Ó lafur le ikfim ikennari láti af kens lu  nú  í haust ,  eftir 43 
ára  starf, er h an n  hefir ræ k t  með óþrey tandi elju og dugnaði.  Ó lafur gegnir nú 
dy rav a rð a rs tö rfum  í há sk ó lan u m  og hefir þ a r  að lau nu m  1600 kr., en hefir orðið 
að borga vjelgæslu af þeim lau nu m , um  400 kr. Þessa kvöð vill nefndin taka  
af  ho nu ra ,  svo að h a n n  hald i óskertum  þessum  ánöfnuðu  lau n u m . E n  auk  þess 
ætiast nefndin til, að h a n n  haldi óskertum  lau n u m  þeim, sem h a n n  hefir n ú  i 
m en ta sk ó la n u m , þó tt h an n  láti a f  kenslu. Því hefir nefndin æ tlað  ho n u m  1200 
kr. launaviðbót.

14. gr. B. II. b. 1. Nefndin æ tlast til, að f im leikakennari m en taskó lans  hafi 
framvegis söm u laun sem aðrir  k e n n a ra r  í þeim skóla (u p p h æ ð  því ótiltekin), en 
hafi au k  starfs síns þ a r  leikfim ikenslu á hendi í k e n n a ra sk ó lan u m  og kenslu í 
líkamsfræði, enda kenni h a n n  24 s tund ir  á viku, sem aðrir  fastir kennara r.

14. gr. B. II —IX. Nefndin hefir hæ k k að  s ty rk  til ým sra  af skó lum  þeim, 
sem hjer  e ru  nefndir, og er höfuðástæ ðan  sú, að svo m ik lu  m in na  fæst nú fyrir 
hverja k rónu  en áður, sem a lk un na  er. Auk þess leggur h ú n  til, að veitt verði fje 
til þess að gefa út s jóm annafræ ði á islensku. T elu r  h ú n  það  hið m esta  nauðsynja-  
verk, en ásk i lu r  um leið, að bókin  verði vel íslensk að máli og að skólinn vinni 
framvegis að því að hreinsa  og bæ ta  m álfa r  s jóm anna.

Um iðnskólann  er þess að geta, að nefndin vænlir  þess, að kenslugre inar 
þar  lúti einungis að iðnnám i.

Máluin vers lunarskólans  og sam vin nu skó lans  er slegið á fresl til 3. umr.
14. gr. B. XIII. 7. Nefndin vill eigi, að k e n n u ru m  sje skylt að lá ta  pren ta

skýrslu um utanfór  sína, þólt þeir fái s ty rk  til hen n a r ,  því að s ty rk u r  m und i þá
m esta llu r  fara í ú tgáfukostnað, enda nægilegt, að stjórninni sje gefin skýrsla.

Þ á  hefir nefndinni þólt rjett að veita Skó lab lað inu  n o k k u rn  s tyrk sakir  
þess, hve á h u g asam u r  ritstjóri þess er um  kenslum ál.

14. gr. B. XIV. a. og b. Ó h ják  væmilegt þótti nefndinni að a u k a  að mikl- 
um  m un  styrk til unglingaskóla og færa þá um  leið n iðu r  k rö fu rn a r  um  það 
fje, er kom a skal a n n a rss tað a r  að. Meiri h luti h e n n a r  varð á sá t tu r  um  athuga- 
sem dina, sem hún  er nú.

Nefndin átli um  tvent að velja, að F lensborgarskó linn  legðist alveg n iður
eða að auk in n  yrði s ly rkurinn  til hans, svo sem segir í tillögunni. E n  það  læ tur
h ú n  um  mælt, að laun skólastjóra verði þá fram vrgis  sæmileg, er henni þykir 
nú  m að u r  góðs m aklegur vinna fyrir sm ánar laun .



14. gr. B. XVIII. e. S ty rk urinn  til B jörns Jak o b sso n a r  fellur n iðu r  af 
tveim ástæðum . Hin fyrri er sú, að vonlaust er að fá h a n n  eða aðra  m enn til 
að vinna fyrir svo Iítið fje. H in  er sú, að nefndin hefir hugað h o n u m  hið nýja 
em bætti  í m en taskó lanum , sem fyr var getið.

14. gr. B. XIX. Stefán E iríksson befir nú  u m  langt skeið ha ld ið  uppi
kenslu í trjeskurði, og hafa frá ho nu m  kom ið ým sir  snillingar í lis tum. S ty rkur
sá, er h a n n  hefir notið, hefir aldrei verið hæ k k að u r ,  hversu  mjög sem pen ingar  
hafa fallið í verði, enda hefir h a n n  eigi beiðst þess fyr. Nefndinni þótti því sjálf-
sagt að hæ kk a  sty rk inn  um  þetta  litilræði, bæði í f já raukalögum  og i f járlögum.

15. gr.
Nefndinni þótti sjálfsagt að tekið væri n ú  eftir ófriðarlokin  a f tu r  til starfa 

að afrita og I jósm ynda skjöl þau, er geymd eru i e r lendum  söfnum  og varða  
ísland. H ún  hefir því sett inn á ný  fjárveiting til þessa (á eftir 2. d).

A eftir 15. gr. 3. f. hefir nefndin bæ tt inn  i fjárveitingu til aðgerða á Þing-
völlum. Þessi fjárveiting nægir þó að eins til b ráðab irgðaaðgerða .  E n  innan
skam m s m u n  hjer þurfa  meiri fjárveitingar, þegar Þingvellir veiða  gerðir að
þjóðgarði upp í Arm annsfell og þ a r  þvert yfir til H rafnagjár,  en vegurinn fluttur  
ú r  gjánni og af vö llunum  og se ttu r  su ð u r  fyrir tún ið  á prestssetrinu.

Þ a r  sem nefndin leggur til b æ k k a n ir  á l iðu num  8 — 17, þá stafa þæ r  allar
af því, hversu  fjeskylft ö llum  útgáfufyrirtæ k jum  verður. S am a orsök er og til
þess, að ætlað er h æ rra  fyrir  örk en áð u r  hefir verið.

Nefndin vill fella n iðu r  18. liðinn, sakir  þess, að svo fámenn þjóð sem
vjer hefir óhag en eigi hag af  B ernarsam b and in u . T e lu r  h ú n  r jettara að bæ ta
þá he ldu r  þeim hö fu nd um  upp, sem b æ k u r  þe irra  verða þ ý d d a r  og engin ritlaun 
kom a fyrir.

Málaleitun frá Leikfjelagi R eykjav ikur varð  eigi ú t ræ dd  og b íður  því 3. 
um ræ ðu .

þ á  verður  að fara  n o k k ru m  orðum  um  20. liðinn, s ty rk inn  til skálda og 
lis tam anna . Nefndinni b á ru s t  um só kn ir  um  styrk til I talíuferðar, frá ým sum  full- 
n u m a  lis tam önnum , sem þegar e iu  v iðu rkend ir  m enn. Má þ a r  til nefna R íkharð  
Jónsson. Hefir h o n u m  á ðu r  verið veittu r  s ty rk u r  til Róm aferðar, en h a n n  hefir eigi 
m átt  hagnýta  sak ir  ófriðarins. Það er því að eins endurveiting, sem h a n n  fer fram 
á, hæ rr i  r a u n a r  að krónutali ,  en engu meiri að verðmæti. Þá hefir og Jó h an n es  
Kjarval sótt um  styrk til Róm aferðar. H ann  hefir nú  lokið nám i á l is taskó lanum  
í Höfn, en Róm aferðir  eru, sem m enn vita, enn þá nauðsynlegri l is tnm önnum  en 
þæ r voru sá lum  syndugra  m ann a  á m iðöldunum . Auk þess er h a n n  nú orðinn 
svo gamall, að ekki m á frestast suðurganga hans. Og þ a r  sem fáir  þykja  n ú  lík- 
legri til f ram a en hann , m un  einsætt að veita honu in  ferðastyrkinn. Þá hafa enn 
tvæ r k o n u r  sótt um  þennan  styrk. F rú  Kristínu Jó n sd ó l tu r  k a n n a s t  þ ingm enn  við 
frá un dan farand i þingum , og þykir m örgum  hú n  vera sn ja llu r  málari. H ún þyrfti 
og að lúka Rómaferð sinni, svo að h ú n  gæti kom ið heim sem fyrst og sest að 
starfi sínu hjer, er bóndi h en n ar  fær h jer  a tv innu. Nína Sæ m undsson  fær og m ik- 
ið hrós allra þeirra, er til þekkja, og þó e inkuin ken nara  sinna. — Þá hafa og 
no kk rir  lis tam enn haft nám ss ty rk  undanfar ið , og að rir  ný ir  sækja um . E ru  þeir 
allir efnilegir menn. Sjerstaklega skal getið sönginanna  tveggja, er sækja um  styrk. 
Eggert Stefánsson sækir  um  s ty rk  til þess að fara til Ítalíu að nem a söng og



lúka með því n á m i sínu. H an n  lærði fyrst í D anm örk , en hefir n ú  dvalið i Svi- 
þjóð síðustu á r in  og fengið þ a r  m ikið lof. H ingað til hefir h a n n  engan s ty rk  feng- 
ið til nám s síns, en nú  kem st h a n n  eigi s ty rk laust  síðasta spölinn. Benedikt Á rna- 
son er nú  fyrir sköm m u by rjaðu r  á söngnám i, en er m a ð u r  fjelaus. H an n  hefir 
góð m eðm æli frá frú F insen, sem hefir kent ho n u m , og þy k ir  góður  ra d d m a ð u r  
og vel söngvinn. Þá eru enn þá  skáldin eftir, og að s iðustu  E in a r  Jónsson , er 
þingið ber  r ikust skylda að styrk ja, til þakklæ tis  fyrir stóihöfðinglega gjöf hans  
og dýrm æ ta , cr l iann gaf land inu  öll verk sín.

Nefndinni þótti varla  fæ it að segja nei við n o k k ru m  þessum styrk, ef 
m enn irn ir  þælti s ty rks m aklegir, og kom st þvi að þeirri n iðurstöðu, að Qárveit- 
ing þessa yrði að hæ k k a  að m iklum  m un , og leggur til, að h ú n  verði 22000 
kr. E n  rjettast þætti nefndinni að skifta í fiokka sem lijer segir, aö þessu s in n i :

a. F e rð as ty rk u r  fu llnum a eða v iðu rk endra  l is tam ann a  ...........................  6000—6000
b. S ká ldas ty rk u r  ...............  ...................................................................................  6000 — 6000
c. N ám ss ty rk u r  l is tam anna  .............................................................................  6000—6000
d. V erðlaun fyrir sn i ldarverk  á sviði l i s ta r inn a r  ....................................... 2000 — 2000
e. Til E in a rs  Jó n s s o n a r  .......................................................................................  2000—2000

Rjett te lur nefudin og að flytja fje milli ára eftir þörfum .
Meiri h luti ne fnd a rinn a r  leggur til, að 22. liður veiði b æ k k a ð u r  upp i 

9000 kr. á ári.
L ið inn þ a r  á eftir vill nefndin h æ k k a  up p  i 15000 kr. á ári.
Þ að  er h in  ís lensk-danska  o rðab ók  Sigfúsar Blöndals, og er þetta um  

h an a  að segja, að ú tgáfuk os tn aðu rin n  verður, sem væ nta  m átti ,  allm iklu hæ rr i  en 
h a n n  var  áæ t laðu r  áður. T ekið  hefir verið tilboði um  p ren tun  frá Gutenbergs- 
p ren tsm ið junn i í Reykjavík, af því að það  v a r  hen tu gas t  og ódýrast,  að öllu sam - 
lögðu, og verður  ko s tn aður in n  við ú tgáfuna sam kv æ m t þvi um  100 þús. kr. E nd a  
eru þ á  og ú t  gefin helm ingi fleiri eintök en á ð u r  va r  á form að, 3000 fyrir 1500, er 
sam k v æ m t reynslu  þy k ir  haganlegra. J ó n  Ófeigsson m entask ó laken nar i  er ráð inn  
forstjóri ú tgá funnar ,  og m á telja það  mjög heppilegt. Hægl hefði verið að fá ein- 
hvern  útgefanda til að íeggja fram  fje til bó k a r in n a r ,  i von um  gróða af  henni 
siðar. E n  það ráð  var  tekið, að alt það fje, er k em u r  fyrir sölu bó k ar in n a r ,  verði 
lagt í sjóð til að endurný ja  h a n a  á s ínum  tíma. Hafði f járveitingarvaldi Dana 
geðjast þessi tilhögun mjög vel, og talið er víst, að það  ætli að bera rú m a n  helm- 
ing ú tgáfukostnaðarins , enda hefir það  þegar veitt í þessa árs  fjárlögum 25000 
kr., að því ti lskildu, að Alþingi sinni m álinu  fyrir sitt leyti. — Fjárveit inganefnd efri 
deildar hefir nú lagt til að veita í f já raukalögum  fyrir  y f irs tandand i á r  15000 kr., 
og teljum vjer rjett að veita einnig 15000 kr. hvort  á r ið  á næ sta  fjárhagstím a- 
bili. Skal það vera lokaveiting og með þvi skilyrði gerð, að a n n a rs s ta ð a r  að 
kom i eigi m in na  fje á móti, og að ha ld ið  verði up p teknu  áformi um að leggja 
andvirð i bó k a r in n a r ,  að frádregnum  sö lu launum , í sjóð, með sk ipu lagsskrá , er lands- 
stjórnin sam þykkir .  — Nefndin telur hæ pið  að stuðla  að því, að útgáfu bó kar-  
in n a r  verði n ú  frestað, þ a r  sem útlit  er til, að bó k ag erð a rk o s tn að u r  fari hæ k k -  
andi. E n  á h inn  bóginn te lur hú n  ófært að k ippa  að sjer hend inn i og synja þessu 
nauðsynjafyrir tæ k i um  stuðning.

Nefndin leggur til, að h jer  kom i nýr  liður á eftir, s ty rk u r  til n ý r r a r  og 
au k in n a r  útgáfu af islensk-enskri o rðab ók  eftir Geir T. Zoéga m entaskólastjó ra . 
Þ y k ir  nafn h ö fu nd ar  næ g rökstuðn ing  þe irra r  veitingar.



S tjó m in  hafði læ kkað  fjárveiting til dr. Helga P je turssonar , en nefndin legg- 
u r  til að h æ k k a  han a  til þess, sem á ð u r  var , og þótti n o k k ru m  ne fn d a rm ö n n u m  
helsti sk am t farið. — G u ð m u n d u r  G. B árðarson  hefir getið sjer ágæ tan o rðstír  fyrir 
ja rð fræ ð irann sók n ir ,  og þótti nefndinni eigi r jett  að synja h o n u m  um  styrkveit- 
ing, bæði þess vegna og hins, að v ís indam enn eru eigi fleiri en svo b jer  á landi, 
að nau ðsy n  beri til, að þeir njóti sin, h in ir  fáu sem til eru. — F r ím a n n  A rngrim s- 
son hefir unnið nieð h inn i m estu  elju að því að safna h jer  ý m su m  ja rð tegund-  
um  og láta r an n sak a  þær, og hefir sent þinginu mjög fróðlega skýrslu  um  þetta. 
Nefndin vill því h æ k k a  s ty rk  við h a n n  og veita h o n u m  n ú  hálfu  m eira  en áður.

S ty rk u r  til þess að lúka  ra n n só k n u m  um  sjóði er sjálfsagður, og m a ð u r  
vel valinn. F rú  Anna T horlac ius  er fjörgömul kona  og fjölfróð um  þjóðsiðu og 
l i fnaðarhá ttu  á s iðara h lu t  s iðustu  a ldar. E r  henni þv i veittu r  s m á s ty rk u r  til þess 
að setja fróðleik s inn  i letur, svo að eigi týnist.

F u l lva lda  riki verða að búa  hvert  að sínu, og er afleiðing þess sú, að  vjer 
getum nú  eigi lengur látið Dani hafa veð ura th ugan ir  vo ra r  á hendi. E n  í upp-  
hafi verður  að kau pa  margvisleg áhöld, sem áællað  er að kosti 26500 kr., en ár- 
legur k o s tn a ð u r  er áæ tlaðu r  18800 kr. — Kom ið hefir m ála le itun  frá A ustm önn- 
um , að vjer Ijetim fram fara h jer  ja rð eð lis ran n só k n ir  i s a m b a n d i  við no rðurfö r  
H róalds Á m undasonar . Þótti nefndinni einsætt að verða við þeim ti lm æ lum  og
að kaupa  til þau áhöld , er með þarf. E n d a  eru þ a u  siðan góð eign og þö rf  fyrir
veð ura th ugu nars tö ð  vora. E n  m in na  m egum  vjer eigi að gera en að stuðla til 
þess, að svo dý r  hæ ttu fö r  kom i að  sem m estum  no tum . M unum  vjer og e inna 
m est  not hafa a f  þeim þek k inga rauk a  á veðurfari, sem af  k a n n  að  verða.

Þ að  varð ofan á  í nefndinni að veita 20000 kr. til þess, að iþ ró ttam enn 
vorir  m ætti  sækja O lym piule ika  í Antwerpen næ sta  sum ar .

Þ á  hefir nefndin lagl til, að u ta n fa ra rs ty rk u r  verði veittur  fjórum  ken nu r-  
um , er vilja læ ra til n o k k u r ra r  h l i ta r  hver  sína grein, og hyggur  h ú n  fátt m u n u
svara  b e tu r  kostnaði en víðsýna þekking þeirra, sem m óta  eiga h u g  ungra  m a n n a
og hvessa sá lars jón  þeirra.

Þ á  eru fjórir ný ir  liðir, sem nefndin ieggur til að bæ lt  verði inn  í. L úta  
þeir allir  að þvi að auk a  nauðsynlega verkþekking á þeim h lu tum , sem oss rið- 
u r  hvað  m est á nú . Tveir  h in ir  fyrri hniga að rafo rkufræ ði og veð ura th ugu nu m , 
en tveir h in ir  siðari að verslun og viðskiftum. Um siðasta liðinn skal þess getið, 
að h a n n  er óvenjuhár. Stafar þetta af því, að styrkþegi æ tla r  fyrst og frem st að 
fara vestur um  h a f  og ky nn a  sjer b an kafy r irko m u lag  í Veslurheim i, en þ a r  eru 
allir  h lu t ir  svo dý ri r  nú , og do llarinn  einnig. H ins vegar væ ntir  nefndin þess, að 
h an n  geti og farið til Þýska lands  fyrir sam a styrk, því að þ a r  m u n  eigi síður 
m ikið að  læra, einkum  að  því er sner ti r  hagfeld lánskjör fyrir fasteignir.

16. gr.
16. gr. 1. F járve it inganefnd ir  beggja deilda ku su  undirnefnd  til þess að 

íhuga  sjerstaklega u m só k n ir  frá Búnaðarfjelagi ís lands  um  fjárveitingar ú r  lands- 
sjóði. Vill sú  nefnd lá ta  þessa getið: Fjelagið fer fram á, eins og k u n n u g t  er, 
Qárveiting beint til sín, er n em u r  fyrir f járhagstím abilið  fullum 450 þús. k rónum . 
E r  það  m iðað  við fyriræ tlan ir  og ú th lu tu n  nýafstaðins búnaðarþ ings .  E n  í frv. 
s t jó rn a r in n a r  er fjelaginu eigi æ tlaðar  nem a 60 þús. kr. hv o r t  árið, og er það  litlu 
h æ rr i  upphæð að krón u ta li  en fjelagið fjekk árlega á u n d an  dýrtíðinni. — Nefnd-



inni var  Ijóst, að Búnaðarfjelagið og b ú n a ð a rsa m b ö n d in  geta eigi ha ld ið  áfram  
starfseini sinni likt og á u n dan  stj^rjöldinni, því s iður frem ur, nem a fje það, er 
fjelagið fær h a n d a  á milli, auk is t  í hlutfalli við dýrtíðina. E n n  frem ur er henni 
Ijóst, að aldrei er b rýn n i  þörf  en nú á ý ;nsum  u m b ó tu m  í la n db únað i ,  sem bún-  
aðars to fnanir  landsins  verða að m ik lu  leyti að leiðbeina og gangast fyrir. Skal 
h jer  einungis ben t á ran n só k n  og ú tvegun v in n u sp a ran d i  verkfæra, stærri fram - 
k væ m dir  í eng jarækt og fullkom nari t i lraunir  og fjelagsskap í ky nb ó tu m  búpen-  
ings og fóðrun, þ a r  á meðal k ra f tfóðu rrannsókn ir .  M unu allir þ ingm enn hafa 
k y n t sjer fyriræ tlan ir  b ú nað arþ ing s in s  í þessuin m álum  o. fl.

Hins vegar treysti nefndin sjer eigi til að fylgja f ram  fjárk rö fum  b ú nað -  
arfjelagsins óskorað, og ræ ddi undirnefndin  m álið  við s tjórn Búnaðarfjelagsins. 
Tillaga sú, er fjárveitinganefndin, eftir þen nan  un d irb ún ing ,  gerir, 180 þús. kr. á 
ári til Búnaðarfjelags ís lands , er þreföld að krónu ta li  m óts  við það, sem fjelagið 
hefir haft, en o rk a r  eigi s tó rum  m eira til f ram kvæ m da he ldu r  en það  fje, er fje- 
lagið hafði ú r  að spila fyrir styrjöldina.

16. gr. 2. í  g ildandi fjárlögum er s ty rk u r inn  til búnaðarf je laga  veittur 
með því skilyrði, að »b ú n að arsam b ö n d in  ákveði, hvern ig  s ty rk num  skuli varið í 
hverju  fjelagi«. Mun tilællunin hafa  verið sú, að kom a með þessu í veg fyrir, að 
s ty rk u r inn  væri k u r la ð u r  n iðu r  eftir dagsverkatö lu  til hvers einstaklings, heldur 
h a íð u r  til fjelagsstarfsemi. Nú hefir s tjórnin slept þessu skilyrði; en við það vill 
nefndin ekki una ; því að verði s ty rk u r  þessi eigi til eflingar sam tök um  m ann a  
til b ú n að a rb ó ta ,  er h an n  ekki rje ttm æ tur. Til þess nú  að b ú n að a rsa m b ö n d in  geti 
áreiðanlega h lu tast lil um, að ho n u m  sje þann ig  varið, vill nefndin, að h an n  
gangi í gegnum þeirra  hen du r ,  og ja fn fram t að þ a u  ein b ú n að a r-  eða ja rðab ó ta -  
fjelög njóti góðs af s ty rknum , sem eru í e inhverju  af h inum  v iðu rk endu  búnað-  
a rsam b ön dum . E n  ja fn fram t þessari ráðs tö fun  sty rksins  vill nefndin auka  han n  
um  10 þús. kr. á ári.

Búnaðarfjelng Islands hefir nú fyrirhugað að fá í sína þ jónustu sjerfræð- 
ing í eng jarækt og vatnsv irk jum , er að henni lúta, í stærri stíl. Þess vegna á þessi 
liður  að falla n iðu r  og vegam álastjóri að losna við ran n só k n  og un d irbún ing  
vatnsv irk ja  til ræ k tunar .

16. gr. 4. B únaðarþ ing ið  sk o ra r  á Alþingi að veita alí að 50 þús. kr. 
hv o r t  ár næsta f járhagstím abils  til s ty rk ta r  áveitufyrir tækjum , sem kom ast i fram- 
kvæ m d, þann ig  að s ty rk ur inn  nemi J/i af s tofnkostnaði ávei tunnar , og verði veitt- 
u r  eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands. Þetta er að vísu i sam ræ m i við st\ 'rk þann, 
er veiltur er til Skeiðaáveitu og heilið er lil F lóaáveitu. E n  nefndin vildi þó ekki laka 
upp fjárveiting í þessu skyni tii óákveð inna  fj’rirtækja. Þ a r  á móti ber hú n  fram 
tillögu um fjárveitingu til sam áveilu  í Ó slandsh líð  í Skagafnði, alt að 4000 kr. 
RæktunarQelag N orðurlands  hefir látið gera m æ lingar og áæ tlan ir  og an n a n  und- 
irbúning, og Sigurður skólasljóri Sigurðsson gert áæ tlun  um kostnaðinn, sem búist 
er við að verði fullar 20 þús. kr.; en 11 býli eiga hjer h lu t  að máli. Vill nefndin 
með þessu m ark a  þá stefnu í þessu efni, að Alþingi veiti því að eins fje til slíkra 
fyrirtækja, að um  meiri h á t ta r  sam áveitu  sje að ræða, ábvggilegar rannsó kn ir  og 
áæ tlan ir  gerðar og a n n a r  und irbún ingur .

16. gr. 5. Hið íslenska garðvrkjufjelag, sem nú er nýendurreist ,  fer fram 
á það  við Alþingi, að það  veiti nauðsynleg t fje til þess, að ráð inn  verði frá 1. 
j a n ú a r  næstk. m a ð u r  í þarfir  landsins, er nefnist garðyrk justjó ri.  Stingur fjelagið



upp á 4000 kr., svo að h a n n  geti starfað óskiftur  að fram gangi og vexti garð- 
y rk junnar .  E r  ætlast til, að þessi m a ð u r  s tandi eigi un d ir  s tjórn Búnaðarfjelags 
Islands, he ldu r  beint u n d ir  landsstjó rn inn i og i sam b an d i  við garðyrkjufjelagið. 
Af því að nefndin væntir  þess, að með þessu móti og fyrir tilstilli garðyrkjufjelags- 
ins færist ný tt líf í ga rðy rk juna  hjer á landi, leggur h ú n  ti), að veittar sjeu í 
fjárlögum  5000 kr. á ári þann ig : L aun  garðy rk just jó ra  4000 kr. og fe rðakostnaður  
eftir reikningi, alt að 1000 kr. En þá ætlast hún  og til, að svo mikil sam vinna  
verði með þessum  ga iðy rk jus l jó ra  og garðyrkjufjelaginu au n a rs  vegar, og B ú nað ar-  
fjelagi ís lan d s  h in s  vegar, að búnaðarfje lagið  þurfi eigi á s jers tökum  garðyrk ju -  
m ann i að ha lda  nje fors töðum anni í þeirri grein.

16. gr. 6. b. Nefndin hefir eigi enn þá  lokið að fullu u m ræ ð u m  um
þenna lið, þólt h ú n  hafi þegar gert tillögu um  fjárframlögin. Verður l íðurinn  því
geym dur til 3. um ræ ðu .

16. gr. 9. d. Þingið hefir veitt og veitir í fjárlögum  s ty rk  til þess að
safua s te ina tegundum  og ja rð teg u n d u m , til þess að ko m ast að raun  um, hver
ny tsöm  efni sje hjer til, hvort m á lm ar  sje hjer í þeim sam b ö n d u m , að það  launi 
sig að vinna þá. F y r ir  því hefir nú  nefndin fallist á, að n au ð sy n  beri til að 
eiga hjer m álm bræ ðsluofn , og er talið, að h a n n  kosti þ ú su n d  krónur .

16. gr. 14. S ty rk u rinn  til ís lenskra sam vinnufje laga er feldur n iðu r  hjer, 
sakir  þess, að h o n u m  er æ t laðu r  s tað u r  i 14. gr., þegar þ a r  að kem ur,  en m ál-
inu  er frestað, sem fyr var  ritað.

16. gr. 16. Nefndinni þólti eigi hlýða, að Fiskifjelagið fengi lítinn og ó- 
nógan styrk. Þvi að sá atv innuvegur, sein það  v inn u r  fyrir, er næ sta  affararíkur,
og sú  atv innugrein in , sern landssjóði er ha l lkvæ m ust . Fjelag þetla hefir, sem
kunnug t er, send im ann  úti, til þess að greiða fyrir  fengsælli sölu á fiski og öðru  
þess há t ta r .  Hefir það að vísu goldið ho n u m  kaup , sem m enn  m u n d u  telja sæm i- 
legt, en ef taka skal a f  því ferðafje, þá er það gersamlega ónógt. Nefndin ætlast 
þvi til, að fjelagið greiði h o n u m  ferðakostnað framvegis, svo að h a n n  megi njóta 
lau na  s inna óskertra , því að ekki m u n  af  veita. Skal tak a  hvorttveggja af upp- 
hæ ð þeirri, 60000 kr., sem nefndin leggur til að fjelagið fái. E n  þá fellur af 
sjálfu sjer n iðu r  liðurinn  um  laun e iindrekans .

Fá leggur nefndin til, að hjer kom i uýr liður, sk að abæ tu r  h a n d a  skip- 
verjum  á Gullfaxa, er sökt var í n á n d  við F æ reyjar .  E ru  þar  a llar  sörnu ás tæ ður 
sem um  F ló rum álið ,  nem a þeim nm n  ríkari, að m enn irn ir  m istu  alt sitt.

Heimilisiðnaðarfjelög hafa i no k k u r  á r  s larfað bæði hjer i Reykjavík og 
no rðan lands  með góðum  árangri, enda notið op inbers  styrks, þótt af sko rn um  
skam ti væri. Þ au  hafa m. a. ken t lóvinuu , trjesmíði, bó k b an d  og körfu- og busta-  
gerð, og ha ld ið  í því skyni nám sskeið  víða uin land. N ú s iðustu  á r in  hefir kensla 
að mestu leyti fallið niður, einkurn vegna þess, að ekki fengust hæfir k en n a ra r  
fyrir það  kaup , sem  hægt var að bjóða. Þ að  hefir einnig þótt b resta  á, að sam - 
vinna væri milli f je laganna su n n an lan d s  og no rðan . — S ty rkurinn , sem fjelögin 
njóta i núgildandi fjárlögum, er 1500 kr. Þ enn an  styrk vill nefndin h æ k k a  í 5000 
kr. á ári, með því skilyrði, að fjelögin hefji sam vin nu  og hafi sameiginlegan fram - 
kvæ m darstjó ra .

16. gr. 21. V örum erk jaskrásetjari  hefir haft allseudis ónóga bo rguu  fyrir 
starfa sinn, en verkið fer sívaxandi. Þess vegna leggur nefndin til, að laun hans  
sje h æ kk uð  og h o n u m  veitt u p pb ó t  fyrir  liðinn tfma.



1 fram sögu verður  gerð ljósari grein þessara  h lu ta  allra, svo og skýrð  
þau  atriði, sem ekki þótti þö rf  að rita  um  i nefndaráliti .

Alþingi, 26. ágúst  1919.
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